

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CHĂN NUÔI (Chăn nuôi - Thú y)

ANIMAL SCIENCE (Animal Science and Veterinary Medicine)

Mã ngành: 7620105

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 601A/QĐ-ĐHTTr ngày 18 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)

Sau khi tốt nghiệp ngành Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y), người học phải đạt được các yêu cầu sau:

Mã CDR	Nội dung CDR
Về kiến thức	
CDR 1	Hiểu được nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiểu được những vấn đề cơ bản về quốc phòng, an ninh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; có sức khỏe, kiến thức cần thiết về phòng thủ, kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, tham gia nghĩa vụ quân sự khi đất nước yêu cầu.
CDR 2	Có kiến thức về toán học, hóa học, sinh học, xã hội học, tin học và ngoại ngữ để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi - thú y.
CDR 3	Hiểu được các kiến thức nền tảng về chọn lọc, nhân giống, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất và chất lượng cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.
CDR 4	Có kiến thức lý thuyết và thực tiễn để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực chăn nuôi- thú y.
CDR 5	Có kiến thức nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chăn nuôi ở các cấp khác nhau.
Về kỹ năng	
<i>Kỹ năng cứng</i>	
CDR 6	Có khả năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y.
CDR 7	Có kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y.
CDR 8	Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; bước đầu hình

	thành năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp.
CĐR 9	Có trình độ Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin) Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh chứng chỉ B trở lên
<i>Kỹ năng mềm</i>	
CĐR 10	Ứng xử linh hoạt, khéo léo trong quá trình vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để giải quyết các công việc chuyên môn có liên quan một cách hiệu quả nhất.
CĐR 11	Chủ động xây dựng, tham mưu đề xuất các giải pháp và tổ chức giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực chuyên môn
CĐR 12	Phát triển kỹ năng lập kế hoạch, thuyết trình, làm việc nhóm, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác, trợ giúp lẫn nhau trong công việc. Năng động, khéo léo trong việc giải quyết các vấn đề.
Về thái độ, năng lực tự chủ	
CĐR 13	Tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thích ứng với tình hình chính trị - an ninh - kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền phát luật nhất là việc tuyên truyền chính sách pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y;
CĐR 14	Xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức triển khai công việc. Có khả năng tư duy độc lập, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y; biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác, trợ giúp đồng nghiệp; biết cách làm việc nhóm; bố trí, quản lý quỹ thời gian cá nhân hợp lý, có khả năng thuyết trình trước đám đông, truyền cảm hứng tới người nghe;
CĐR 15	Yêu nghề, trung thực trong báo cáo với đồng nghiệp và cấp trên, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao; tự học tập, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ. Chịu trách nhiệm trước đơn vị đối với phần việc được phân công.
Vị trí việc làm sau tốt nghiệp	
CĐR 16	Làm việc tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục thú y, Trạm cục thú y các huyện, phòng kinh tế, trạm Khuyến nông các huyện và các công ty sản xuất thuốc và thức ăn gia súc trên địa bàn toàn quốc.
CĐR 17	Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp có đào tạo về lĩnh vực chăn nuôi - thú y trên địa bàn toàn quốc

	Khả năng phát triển và nâng cao trình độ
CDR 18	Người học sau khi tốt nghiệp Kỹ sư ngành chăn nuôi - thú y có thể tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn ở các chuyên ngành sau: Thạc sĩ chuyên ngành chăn nuôi, chuyên ngành thú y hoặc chuyên ngành chăn nuôi - thú y.